





สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

29 กันยายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p>	
<p>ในหลวง-พระราชินีเสด็จปัตตานี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด,) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ประชาชาติธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, ch5, sondhitalk, news1live)</p> <p>-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ จังหวัดปัตตานี พระราชทานถ้วยรางวัล การทดสอบการัญญาเฉลิมพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2567 ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน พร้อมพระราชทานถุงพระราชทานสำหรับเด็ก และทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ 6 คน รวมถึงให้กองแพทย์หลวง สำนักพระราชวัง และกรมแพทย์ทหารบก ร่วมกับสสจ.ปัตตานี รพ.ปัตตานี และหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ นำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ อาทิ อายุรศาสตร์โรคหัวใจ อายุรศาสตร์ระบบประสาทและสมอง กุมารเวชศาสตร์ รังสีวิทยา จักษุวิทยา โสต ศอ นาสิกวิทยา และทันตกรรม โดยนำเครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะทางที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ได้แก่ เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง สำหรับตรวจหัวใจ เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง สำหรับตรวจภายในช่องท้อง และเครื่องตรวจเฉพาะทางโสต ศอ นาสิก มาให้บริการตรวจการรักษาระหว่าง 776 คน โรคที่พบมากที่สุด ได้แก่ ตาแห้ง ต้อกระจก ต้อเนื้อ อาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อ และเข้าเสื่อม</p>	
<p>30 บาท รักษาทุกที่ฯ กทม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงร่วมเปิดงาน "30 บาทรักษาทุกที่ เพื่อคนไทยสุขภาพดีถ้วนหน้า" ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 27 ก.ย.67 โดยมีเป้าหมายยกระดับการบริการสาธารณสุขให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง จุดเด่นของงาน คือ การนำเสนอโครงการ Health Link โดยสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI ภายใต้การกำกับดูแลของก.ต.อี ซึ่งระบบเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพระหว่างสถานพยาบาลทั่วประเทศ ปัจจุบันได้เชื่อมโยงกับหน่วยบริการในกรุงเทพฯ กว่า 1,500 แห่ง ครอบคลุมทั้งรพ. ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกชุมชนอบอุ่น ร้านยาคุณภาพ และหน่วยนวัตกรรมต่างๆ มีเป้าหมายขยายการเชื่อมโยงไปยังหน่วยบริการในท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา ลดความซ้ำซ้อนในการเบิกจ่ายยา และช่วยเหลือชีวิตของผู้ป่วยได้ทันที ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับระบบสาธารณสุขไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดบูธนิทรรศการในงาน “งาน 30 บาทรักษาทุกที่” โชว์ศักยภาพตรวจวินิจฉัยครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการตรวจหาอีโนกลายพันธุ์ที่ก่อมะเร็งเต้านม การตรวจวินิจฉัยโรค การตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ และการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA test ที่ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปัจจุบัน นำมาสู่การตรวจคัดกรองเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพทั่วประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>-องค์การเภสัชกรรม ร่วมออกบูธนำเสนอรูปแบบร้านยาคุณภาพ “GPO Life” บนสถานีรถไฟฟ้า BTS ในงาน “30 บาทรักษาทุกที่เพื่อคนไทยสุขภาพดีถ้วนหน้า กรุงเทพมหานคร” โดยมีแผนเฟสแรก 10 สถานี นำร่องที่สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในเดือนตุลาคมนี้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>-นายธวัช จรุงพิรพงศ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนไทย เฮอร์บ เซ็นเตอร์ ที่ปรึกษาสถาบันการแพทย์แผนไทย ได้เข้าร่วมงาน “30 บาทรักษาทุกที่ เพื่อคนไทยสุขภาพดีถ้วนหน้า” พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตรา ผลไพร ที่รับรองคุณภาพมาตรฐานการผลิต แก่ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. และ นายชัช</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. โดยวิสาหกิจชุมชนไทย เฮอร์บ เซ็นเตอร์ ยังได้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร กัญชา กัญชง แนะนำอุปกรณ์การเกษตร เช่นวัสดุปลูก ไฟ กระจก โรงเรือน ฯลฯ อีกด้วย</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ประกาศแต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการระดับสูง สส. 13 ราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ 13 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.67 ดังนี้ ดำรงตำแหน่งอธิบดี 7 ท่าน ได้แก่ พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เป็นเลขาฯ อัย. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์ นพ.กานุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.กานูวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรมสบส. และนพ.สมฤกษ์ จึงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ดำรงตำแหน่งรองปลัด สส. 4 ท่าน ได้แก่ นพ.ภูวเดช สุระโคตร นพ.มณฑิเรศ คณาสวัสดิ์ นพ.ศักดา อัลภาชน์ และนพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ และดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 2 ท่าน ได้แก่ นพ.ปรีชา เปรมปรี และภญ.สุภัทรา บุญเสริม</p>	
<p>อุทกภัยและดินโคลนถล่ม</p> <p>1. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, เนชั่น, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, สยามรัฐ, บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์, linetoday)</p> <p>- น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นำทีมตรวจน้ำท่วมวันที่สอง มอบเงินเยียวยาชาวแม่สาย จ.เชียงราย ลุยโคลน รับฟังปัญหาแนวทางฟื้นฟูเมืองนำ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย จากนั้นจะไปเยี่ยมชาว จ.เชียงใหม่ ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากน้ำท่วมเช่นเดียวกัน ผ่ากสธ.ฟื้นฟูจิตใจผู้ประสบภัย และเตรียมหารือผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สร้างโมเดล ป้องกันน้ำท่วมตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์น้ำทั้งประเทศ ถ้าสุดแม่น้ำปิงลด สถานการณ์ในเมืองคลี่คลาย ชาวตลาดไนท์บาซาร์เร่งทำความสะอาดร้าน</p> <p>-ด้านกรมอุตุฯ เตือนไทยเจออากาศแปรปรวนยาวถึง 4ต.ค.ฝนตกหนักภาคเหนือ-กลาง-กรุงเทพฯ ปริมาณล จากนั้น อากาศเริ่มเย็นลง ส่วนอีสานอุณหภูมิลด 1-3 องศา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, บ้านเมือง, แนวหน้า, มติชน, ผู้จัดการ, innnews, linetoday, theagendathai, thebetter, hfocus, newstv topnews, ch3, ch7)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. พร้อมด้วย สส.พรรคเพื่อไทย, นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่ 4 จุดของจังหวัดสุโขทัยที่ประสบปัญหาน้ำท่วม พร้อมกล่าวขอโทษประชาชนที่น้ำท่วมอีก ตนได้หารือ นายกฯ ขอให้ตั้งกรรมการหนึ่งชุด มีรองนายกฯ เป็นประธาน เพื่อแก้ปัญหาถาวร และในการประชุม ครม.อังคารหน้า จะเสนอของบประมาณ 3,557 ล้านบาทจัดทำโครงการระบายน้ำฝั่งขวาของแม่น้ำยมแก้ปัญหาให้คนสุโขทัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, ch7, amarintv, linetoday, hfocus, thailandplus, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองปลัด สส. ประชุมทางไกลเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี สถานการณ์ อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ครั้งที่ 12/2567 เผยสถานการณ์โดยรวมยังมี 19 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ที่ จ.เชียงราย จากการสำลักน้ำ ปอดติดเชื้อ รวมเสียชีวิตสะสม 52 ราย บาดเจ็บเพิ่ม 220 ราย สะสม 1,722 ราย และ สูญหาย 1 ราย ผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่อยู่ในเชียงราย</p> <p>สำหรับจ.สงขลา ในรอบ 2 วันที่ผ่านมา รพ.สะเดา ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แต่สามารถให้บริการได้ตามปกติ ทั้งนี้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งใน 9 จังหวัด ได้แก่ ลำน้ำแม่ลาว จ.เชียงราย, แม่น้ำปิง จ.เชียงใหม่, แม่น้ำวัง จ.ลำปาง จ.ตาก, แม่น้ำยม จ.แพร่ จ.สุโขทัย, แม่น้ำสงคราม จ.สกลนคร และลำน้ำยัง จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร ส่วนพื้นที่ติดตามเฝ้าระวัง แผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ช่วงวันที่ 28-29 ก.ย. ได้แก่ เชียงราย คือ อ.แม่ออน อ.ดอยสะเก็ด และยะลา ใน อ.ธารโต กำชับให้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ป่วย และกลุ่มเปราะบางในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ส่วนพื้นที่ภาคใต้ ภาพรวมสถานการณ์ค่อนข้างคลี่คลายแล้ว แต่ยังมีเฝ้าระวังใกล้ชิด เนื่องจากอาจมีฝนเพิ่มขึ้น</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>2. สาธารณสุขแม่สายแจกถังน้ำโคลน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, สวพ.91, linetoday, news1live, tojonews)</p> <p>- นายสมบุรณ์ ยามี สสอ.แม่สาย จ.เชียงราย กล่าวว่า กรณีมีการเผยแพร่คลิปชาวแม่สายขาดแคลนน้ำ ต้องตักน้ำโคลนไปดื่มดื่ม เนื่องจากไฟฟ้าและประปาถูกตัดนั้น สสอ.แม่สายลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบทันที พบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเกาะทราย อ.แม่สาย มีรายละเอียดดังนี้ 1.น้ำดื่มและน้ำใช้ในพื้นที่มีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยผู้นำชุมชนร่วมกับการประสานส่วนภูมิภาค องค์กรเอกชน และเทศบาล นำรถบรรทุกน้ำเข้ามาสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 2.เหตุการณ์ตามที่ปรากฏในคลิปเป็นกรณีท่อประปาแตกชำรุด ชาวบ้านนำน้ำจากท่อประปาไปใช้ในการทำความสะอาดบ้านเรือน ไม่ได้นำน้ำไปบริโภคแต่อย่างใด 3.เจ้าหน้าที่สสอ.แม่สายได้ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ถูกต้องวิธีอย่างต่อเนื่อง และเน้นการป้องกันและเฝ้าระวังโรคหลังน้ำท่วม รวมถึง สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น PM10 ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากโคลนที่แห้งตัว เพื่อรักษาสุขภาพของประชาชน</p>	
<p>จ่อขงร่างกม.แยก'สธ.'ออกจาก'ก.พ.'</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์</p> <p>- รศ.นพ.เขตชัย ตันตติริณทร์ ที่ปรึกษารรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า รัฐบาล ได้พิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินตักค้างทั้งหมดแล้ว โดยเริ่มเบิกจ่ายตั้งแต่ 27 ก.ย.ที่ผ่านมา ถือเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านหน้าในการต่อสู้กับโควิดอย่างมาก เช่นเดียวกับเรื่องการปรับบุคลากรทางการแพทย์ให้เป็นข้าราชการ ซึ่งในระบบ ก.พ. ตำแหน่งข้าราชการในส่วนของ ก.สธ.ได้น้อย ดังนั้น คณะกรรมาธิการฯ และก.สธ. ได้หารือการปรับแยกข้าราชการ สธ. ออกจาก ก.พ. เหมือนกับข้าราชการครู ทหาร ตำรวจ อัยการ ศาล ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการเสนอร่างกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวที่เรื้อรังมานาน ซึ่งน่าจะใช้เวลาสักระยะ แต่ขอให้มั่นใจว่าจะแล้วเสร็จในรัฐบาลของ น.ส.แพทองธารแน่นอน</p>	
<p>ผลการดำเนินงาน สธ.ปี 2567-68</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, Linetoday)</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า ปี 2568 สธ.มุ่งมั่นพัฒนาบริการ 4 ประการ ได้แก่ 1.ปรับภูมิทัศน์ รพ.ให้มีความทันสมัย 2.เพิ่มการบริการด้วยหัวใจและรอยยิ้มเข้าถึงจิตใจผู้รับบริการ 3.เพิ่มศักยภาพการให้บริการ เช่น เสริมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ไปสู่อำเภอที่มีขนาดเล็ก 4.การหนุนเสริมบุคลากรให้มีความสุข มีค่าตอบแทน มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้เกิดการบริการสู่ประชาชน.</p> <p>พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า 1 ปีที่ผ่านมากรมการแพทย์ได้คัดกรองโรคมะเร็งให้ประชาชนแล้ว 1.7 ล้านราย สามารถรักษาชีวิตไว้ได้กว่า 7 หมื่นราย โดยคัดกรองมะเร็งเต้านมได้กว่า 2.5 หมื่นราย พบผู้ป่วยในระยะแรกที่สามารถรักษาจนหายได้มากกว่า 500 ราย ส่วนมะเร็งลำไส้ คัดกรองประชาชนมากกว่า 5 ล้านราย พบความผิดปกติ 8 หมื่นคน รักษาชีวิตได้ 1 พันราย</p> <p>นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่าได้คัดกรองหาไวรัสฮิสแปให้ประชาชนกว่า 2.4 ล้านราย พบว่าติดเชื้อไวรัสตับอักเสบนชนิดบี 6 หมื่นราย และชนิดซี 2 หมื่นราย ถ้าคนกว่า 8 หมื่นคนนี้ไม่ได้รับการรักษาจะเกิดภาวะตับแข็งประมาณ 3 หมื่นราย และมะเร็งตับประมาณ 15,000 ราย ขอให้ประชาชนที่เกิดก่อน พ.ศ.2535 นำบัตรประชาชนไปขอรับการคัดกรองได้ในสถานพยาบาลของรัฐทุกแห่ง</p> <p>พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมได้ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ ดูแลสุขภาพมารดาและทารก ให้ความรู้ด้านกาวางแผนครอบครัวการส่งเสริมการมีบุตรในวัยที่เหมาะสม ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด</p>	
<p>สธ.ร่วมเวทีหารือระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>-นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองปลัด สธ. เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมกิจกรรมคู่ขนานของกลุ่มเพื่อนด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและสุขภาพทั่วโลก ครั้งที่ 5 (Group of Friends of Universal Health Coverage and Global Health, GoF UHC) ในห้วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 79 ที่สหรัฐอเมริกา ในวันที่ 23-26 ก.ย.67 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันวาระการบรรลุเป้าหมายการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ภายในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ.2573) เน้นป้องกันความเสี่ยงทางการเงินของประชาชน ในการเข้าถึงบริการสุขภาพถ้วนหน้า และการจัดการปัญหาการถือขาดด้านจุลชีพ ซึ่งประเทศไทยในฐานะผู้นำในเรื่องนี้ ได้เชิญชวนประเทศ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ต่างๆ ร่วมพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และยินดีให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบเพื่อความยั่งยืน เป็นประโยชน์ต่อประชาชนของแต่ละประเทศต่อไป</p>	
<p>พบแม่วัยไร้เตียงสา อายุ 10 ขวบ อุ้มท้องลูกคนแรก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch7, bugaboo)</p> <p>- ข้อมูลจาก สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย เผยสถานการณ์ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเยาวชน ล่าสุดพบว่า วัยรุ่นหญิงอายุ 10-19 ปี คลอดบุตรรวมทั้งสิ้น 42,457 คน แบ่งเป็นช่วงอายุ 10-14 ปี 1,569 คนและช่วงอายุ 15-19 ปี 40,888 คน นอกจากนี้ยังพบการตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 ในหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 3,181 คน ที่น่าตกใจคือเด็กหญิงอายุแค่ 10 ขวบ อุ้มท้องแล้ว ซึ่งหลายคนเกิดจากการโดนข่มขืน และไม่ได้ตั้งใจ ดังนั้น ภายในปี 2570 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ตั้งเป้าลดอัตราการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นหญิงอายุ 10-14 ปี ให้ลดลงมากที่สุดเพราะยังเป็นวัยที่ไม่พร้อม ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต หนึ่งในวิธีคุมกำเนิดที่เหมาะสม คือ สปสข. ต้องส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการคุมกำเนิดชั่วคราวโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด ห่วงอนามัย และการคุมกำเนิดแบบถาวร ได้แก่ การทำหมันหญิงและชาย</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ truid</p> <p>- นายเวทพงศ์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ตรวจสอบข่าวปลอมรายสัปดาห์ ที่ประชาชนให้ความสนใจสูงสุดอันดับที่ 1 เรื่อง “ผู้พิการที่ทำบัตรผู้พิการหลัง 31 ส.ค. 67 จะไม่ได้รับสิทธิ์เงินดิจิทัล 10,000 บาท” รองลงมาคือเรื่อง “Up5 Sure Digestion ช่วยรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหาร ป้องกันมะเร็งกระเพาะอาหาร และมะเร็งลำไส้” พร้อมขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอม เลือกลงชื่อ เลือกลงชื่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์</p>	-
<p>สำรวจระดับการรับรู้ บัตรทอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- สปสข. สำรวจ การรับรู้บัตรทองของประชาชน พบ 60% ไม่รู้ใช้สิทธิคลอดบุตรไม่จำกัดจำนวน ส่วนข้อเสนอแนะ อยากให้พัฒนาประสิทธิภาพของยา, อุปกรณ์การแพทย์, บุคลากรทางการแพทย์ให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อการรักษา และมีความคิดเห็นว่าการจัดกิจกรรมหรือประชาสัมพันธ์หน่วยงาน สปสข. ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อให้เป็นที่รู้จัก ให้ความรู้ แจกข่าวสาร แก่บุคคลทั่วไปได้รับทราบอย่างทั่วถึง</p>	
<p>ความปลอดภัยทางถนน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุน สสส. มูลนิธิไทยโรดส์ พร้อมด้วยเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Watch) แลกผลสำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ปี 2566 พบ ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 82.5% และข้อมูลของระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ ของสธ. พบผู้เสียชีวิตในกลุ่มที่ใช้รถจักรยานยนต์ มีอัตราการบาดเจ็บที่ศีรษะ 79% และในกลุ่มผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่สวมหมวกนิรภัย มีอัตราการบาดเจ็บที่ศีรษะ 24% ขณะที่กลุ่มที่ไม่สวมหมวกนิรภัยบาดเจ็บที่ศีรษะ 41% ทั้งนี้ สสส.ขับเคลื่อนการสวมหมวกนิรภัย จากโครงการ "ห่วงใครให้ใส่หมวก" ร่วมกับภาคีเครือข่าย และขยายผลการสวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษา มาขับเคลื่อนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยอัตราการสวมหมวกนิรภัยในกลุ่มเด็กมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้น จาก 7-8% เป็น 16% โดยเฉพาะ จ.ตราด และ จ.ภูเก็ต เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2562 คือ 1% และ 14% เป็น 32% และ 23% ในปี 2566</p>	
<p>สรพ. เผยปี 68 เตรียมประเมินรพ.สต.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.ทรงศักดิ์ พิลาสัย ผู้ช่วย ผอ.สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เผยปี 68 เตรียม "ประเมินเกณฑ์รับรองคุณภาพด้วยมาตรฐาน HA" ให้กับ รพ.สต. กว่า 53 แห่ง ทั้งสังกัดสธ. และ สังกัด อบจ. พร้อมเคลื่อนนโยบาย "3P Safety" ดูแลความปลอดภัยบุคลากรและผู้ป่วยทุกคน</p>	
<p>โรคโควิด19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สยามรัฐ)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี โพสต์เฟซบุ๊กกระบวนวิจัยล่าสุดจากอาสาสมัคร 3,882 คนทั่วโลกซึ่งยังติดโควิด19 บ่อย ยิ่งเสี่ยงลงโควิดสูง ติด 2 ครั้ง เสี่ยงกว่าติดครั้งเดียว 2 เท่า ติด 3 ครั้งขึ้นไป เสี่ยงสูงเกือบ 4 เท่า</p>	
<p>ใช้หวัดนก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สยามรัฐ) -ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุ สหรัฐฯ เผ่ากระวังบุคลากรทางการแพทย์ 6 รายในมิสซูรี มีอาการหลังสัมผัสผู้ป่วยใช้หวัดนกซึ่งไม่มีประวัติสัมผัสกับสัตว์ปีกติดเชื้อ แต่ขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานการแพร่เชื้อจากคนสู่คน</p>	
<p>การรักษาแม่เร่งแบบบูรณาการ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สยามรัฐ) -สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย อาคารกรมการแพทย์ 6 (DMS.6) กระทรวงสาธารณสุข รพ.แม่เรีงสมัยใหม่ แสตมฟอร์ดกว้างใจ จัดกิจกรรมบรรยายทางวิชาการให้กับบุคคลทั่วไปในหัวข้อ “การรักษาแม่เร่งแบบบูรณาการกันยัมแย้มแจ่มใส” โดยอดีตดารานักแสดงชื่อดัง “นุ๊ก สุทธิดาเกษมสันต์ ณ อยุธยา” มาบอกเล่าประสบการณ์ตัวเองกับแม่เร่งไทรอยด์ก่อนเลือก รพ.แม่เรีงสมัยใหม่แสตมฟอร์ดกว้างใจในการรักษา</p>	
<p>ไทย-ลาวร่วมมือสาธารณสุข สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด -นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่อและภัยสุขภาพชายแดน ระหว่างประเทศไทย-สปป.ลาว ในการลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่องความร่วมมือด้านสาธารณสุขระดับท้องถิ่น ระหว่างประเทศ 4 จังหวัด 4 ประกอบด้วย 1.มุกดาหาร-แขวงสะหวันนะเขต 2.อำนาจเจริญ-แขวงสาละวัน 3.นครพนม-แขวง คำม่วน และ 4.อุบลราชธานี-แขวงจำปาสัก ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนไทย-ลาว ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่อชายแดน และส่งผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคติดต่อและภัยสุขภาพ ตลอดจนการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน</p>	
<p>ไม่ตัดไฟฟ้าที่หักผู้ป่วยติดเตียงใช้เครื่องพุงชีพ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด -สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มอบหมายให้ สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 10 ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น ได้แก่ คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 10, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, อบจ.ประจวบคีรีขันธ์, สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ และสภาองค์กรของผู้บริโภค จัดทำ MOU เพื่อดำเนินโครงการนำร่องการงดเว้นการตัดไฟในทุกกรณี สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในความดูแล ในพื้นที่จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และชุมพร ซึ่งขณะนี้ สภาองค์กรของผู้บริโภค จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีผู้ป่วยแล้ว บันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิงอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่ หากการไฟฟ้าต้องตัดไฟในพื้นที่ดังกล่าว บ้านพักของผู้ป่วยจะไม่ถูกตัดไฟ มีเครื่องสำรองไฟฟ้าให้ใช้ เพื่อผู้ป่วยสามารถใช้เครื่องพุงชีพต่างๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง</p>	
<p>ไต้หวันยื่นฟ้องเอาผิด"โคบายาชิ ฟาร์มาชูติคอล"กรณีข้าวอีสต์แดง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sondhitalk, news1live) - หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคของไต้หวัน ได้ยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่ม ในนามของประชาชน 55 คนที่อ้างว่าได้รับผลกระทบสุขภาพจากอาหารเสริมข้าวอีสต์แดง ที่ผลิตโดย โคบายาชิ ฟาร์มาชูติคอล บริษัทผลิตยาของญี่ปุ่น ทั้งนี้ มีรายงานการเสียชีวิตมากกว่า 100 รายในญี่ปุ่น ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับอาหารเสริมดังกล่าว โดยอ้างถึงการทดลองในสัตว์ว่า กรดพิวเบอร์ริก ซึ่งเป็นสารประกอบจากราสีน้ำเงินที่ตรวจพบในอาหารเสริมอาจทำให้ไตเสียหาย ทั้งนี้ โคบายาชิ ฟาร์มาชูติคอล เปิดเผยในเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมาว่า บริษัทจะยุติการทำธุรกิจข้าวอีสต์แดง</p>	